
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งท่ีหน่ึง) 
ว ันพฤหัสบด ีท ี่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประช ุมใหญ่ 

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่หนึ่ง ) 
โดยมี นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได ้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรกึษาหาร ือในเร ื่องตา่ง  ๆ ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานฯ ไดด้ำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี

(๑) กระทู้ถาม (ไม่มี)

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
     ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี
     ที่ประชุมรับทราบ

(๓) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
           ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่าง

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. พิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องคา้งการพจิารณามาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๖๒) 
                          เนื่องด้วย ได้มีสมาชิกฯ เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภา และมีสมาชกิฯ ได้เสนอ
ใหต้ั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดว้ย ในการนี้ ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ใหต้ั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ดว้ยคะแนน 
๒๔๒ เสียง โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำานวน ๓๙ คน ประกอบดว้ย

๑. พลตำารวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์
 ๒. นายสามารถ  แก้วมีชัย
 ๓. นายอดิศร  เพียงเกษ
๔. นายไพจิต  ศรีวรขาน
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 ๕. นายพินิจ  จันทรสุรินทร์
  ๖. นายองอาจ  วงษ์ประยูร
  ๗. นายประยทุธ์  ศิรพิานิชย์
  ๘. นายชลน่าน  ศรีแก้ว
  ๙. นางมุกดา  พงษ์สมบัติ
๑๐. นายขจติร  ชัยนิคม
๑๑. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์
๑๒. นายวิเชียร  ชวลติ
๑๓. นายบุญสิงห์  วรินทร์รกัษ์
๑๔. นายสันติ  กีระนันทน์
๑๕. นายประสิทธิ์  มะหะหมัด
๑๖. นายประทวน  สุทธิอำานวยเดช
๑๗. นายสณัหพจน์  สุขศรีเมือง
๑๘. นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์
๑๙. นายสรุสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรกัษ์
๒๐. นายรณเทพ  อนุวัฒน์
๒๑. นายชำานาญ  จันทร์เรือง
๒๒. นายธรีัจชัย  พันธุมาศ
๒๓. นายพจิารณ์  เชาวพัฒนวงศ์
๒๔. นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม
๒๕. นางสาววรรณวิภา  ไม้สน
๒๖. นายจริวัฒน์  อรัณยกานนท์
๒๗. นายนริศ  ขำานุรักษ์
๒๘. นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์
๒๙. นายธีรภทัร  พร้ิงศุลกะ
๓๐. นายสาคร  เกี่ยวข้อง
๓๑. นายศุภชัย  ใจสมุทร
๓๒. นายภราดร  ปริศนานันทกุล
๓๓. นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ
๓๔. นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง
๓๕. นายวัชรพล  โตมรศักดิ์
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  ๓๖. นายสรุทิน  พจิารณ์
  ๓๗. นายนิกร  จำานง
  ๓๘. นายซูการ์โน  มะทา
  ๓๙. นายปิติพงศ์  เต็มเจริญ
  กำาหนดแปรญัตติ ๗ วัน และระยะเวลาพจิารณา ๒๐ วัน

เรื่องด่วน
      ประธานฯ ได้หารือต่อที่ประชุมให้นำาญัตตดิ่วนที่เป็นเรื่องในทำานองเดียวกัน มาพิจารณา

ไปในคราวเดียวกัน ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ ดังน้ี
๑. ญัตติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

กรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท ทางดว่นและรถไฟกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) โดย นายระวี  
มาศฉมาดล สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เป็นผู้เสนอ 

(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำาปี
ครั้งที่หน่ึง) วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

กรณีคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน (บอร์ด กทพ.) มีมติ
ต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากดั (มหาชน) อีก ๓๐ ปี ใน ๓ โครงการ 
เพื่อแลกกับการยุติข้อพพิาท ๑.๓๗ แสนล้านบาท โดยเร่งรีบ ไม่โปร่งใส มิได้ศกึษาโครงการและรับฟัง
ความคดิเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทำาให้รัฐเกิดความเสียหายหลายแสนล้านบาท ซึ่งหากรัฐนำามาดำาเนินการเอง 
หรือนำาออกประมูลใหม่จะทำาให้เกิดประโยชน์สูงสดุกับรัฐและประชาชน ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์และงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน ตลอดจนความมั่นคงทางด้านเศรษฐกจิของประเทศ

๒. ญัตติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
กรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากดั (มหาชน) โดย นายอนุรักษ์  
ต้ังปณิธานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมกุดาหาร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำาปี
ครั้งที่หน่ึง) วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

กรณีคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน ได้มีมติอนุมัติขยาย
ระยะเวลาสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากดั (มหาชน) จำานวน ๓ สัญญา คือ
สัญญาสัมปทานโครงการทางพิเศษศรีรัช (ทางดว่นขั้นที่ ๒ สว่น เอ บี และซี) สัญญาสัมปทานโครงการ
ทางพิเศษศรรีัช (สว่นดี) และสัญญาสัมปทานโครงการทางพิเศษอุดรรัถยา (สายบางปะอิน - ปากเกร็ด) 
โดยขยายสัญญาออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี นับจากวันที่แต่ละสัญญาสิ้นสุดลง ซึ่งกรณกีารขยาย
ระยะเวลาของสัญญาดังกลา่ว สืบเนื่องมาจากการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากดั (มหาชน) ได้มีข้อพพิาททางกฎหมายหลายคดี โดยบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำากดั (มหาชน) ได้เรียกร้องให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำานวน 
๑.๓ แสนล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการยุติปัญหาข้อพิพาททางกฎหมาย คณะกรรมการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันจึงได้มีมติอนุมตัิขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานทั้ง ๓ ฉบับ ให้กับบริษัท ทางดว่น
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และรถไฟฟา้กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการพจิารณาโดยเร่งด่วน มิได้มีการศึกษาโครงการและรับฟัง
ความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใดอันอาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสในการพิจารณาได้ และทำาให้รัฐ
เกิดความเสียหายหลายแสนล้านบาท ในทางกลับกันการดำาเนินการตามโครงการดังกลา่วนั้น หากรัฐนำามา
ดำาเนินการเองหรือนำาออกประมูลทำาสัญญาใหม่จะทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับรัฐและประชาชน ซึ่งกรณี
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำาคัญของแผ่นดินและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

๓. ญัตติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
โครงการรถไฟฟ้าสว่นต่อขยายสัญญาสัมปทาน โดย นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพือ่ไทย เป็นผู้เสนอ 

กรณีการบริหารจัดการสว่นต่อขยายสัญญาสัมปทานเดินรถไฟฟา้ ได้แก่ โครงการ
สัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวของบีทีเอส สายหลักช่วงหมอชิต – อ่อนนุช และสนามกฬีาแห่งชาติ - สะพาน
ตากสิน และสัญญาสัมปทานเดินรถส่วนต่อขยาย ชว่งอ่อนนุช – แบริ่ง และสะพานตากสิน - บางหว้า 
ซึ่งโครงการดังกล่าวสัญญาสัมปทานยังเหลือมากกว่า ๑๐ ปี แต่ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติ
ต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) เป็นการเร่งรีบ ไม่โปร่งใส และ
ยังมิได้มีการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน ซ่ึงการต่อขยายสัญญายังส่งผลกระทบต่อหลายภาคสว่นในสังคม
เช่น ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามรีาคาแพงมากติดอันดับโลก และยังไม่สอดคล้องกับบริบทการขยายตวัของเมืองหลวง
เหมือนในต่างประเทศที่เจริญแล้วมีค่ารถไฟฟา้ถูกกว่าไทยหลายเท่าตวั เนื่องจากต้นทุนการเดินรถไฟฟา้
ของประเทศไทยคิดแค่เฉพาะต้นทุนประกอบการธรุกิจเดินรถ พร้อมกำาหนดราคาทีต่ายตัวไว้ในสัญญา
สัมปทาน แตกต่างกับในต่างประเทศที่มีการนำาตัวเลขมูลค่าผลประโยชน์ดา้นอื่นมาคำานวณดว้ย อาทิ รายได้
จากคา่ธรุกิจสื่อภายในสถานี รายได้เชิงพาณิชย์จากตวัสถานี และรายได้จากการพัฒนาพื้นที่ตามเส้นทาง 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามูลคา่ทางเศรษฐกิจมหาศาลเกิดขึ้นพร้อมกับเส้นทางรถไฟฟา้ ได้แก่ การลงทุนในกิจกรรม
อสังหาริมทรพัย์หลายแห่ง ที่บริเวณพื้นทีต่ามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามีเพิ่มราคาสูงขึ้น หากมีการสำารวจจะทำาให้
มีข้อพพิาทคา่ชดเชยเกิดขึ้น จึงจำาเป็นต้องศึกษารายละเอียดในการกำาหนดอัตราคา่โดยสารรถไฟฟา้ 
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการสว่นต่อขยาย พร้อมทั้งหาแนวทางการให้บริการประชาชน
ที่เกดิประโยชน์และเป็นธรรม 
 สมาชกิฯ ได้อภิปรายแสดงความคดิเห็นในประเด็นต่าง ๆ เป็นเวลาพอสมควร ที่ประชุม
ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณากรณีขยายอายุสัญญาทางด่วนและรถไฟฟ้า (ฺบีทีเอส) 
จำานวน ๓๙ คน ประกอบด้วย

๑. นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ
๒. นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา
๓. นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์
๔. นางมนพร  เจริญศรี
๕. นายพีระเพชร  ศิรกิุล
๖. นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง
๗. นายจิรพงษ์   ทรงวัชราภรณ์
๘. นายกิตติกร  โล่ห์สุนทร
๙. นายยทุธพงศ์  จรัสเสถียร
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๑๐. นายมานะ  มหาสุวรีะชัย 
๑๑. พลตำารวจตรี มณเฑียร  ปทีปวณิชย์
๑๒. นายวรีะกร  คำาประกอบ
๑๓. นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์
๑๔. นางกรณิศ   งามสุคนธ์รตันา
๑๕. นางสาววทันยา  วงษ์โอภาสี
๑๖. นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์
๑๗. นายยุทธนา  โพธสุธน
๑๘. นายประสิทธิ์  มะหะหมัด
๑๙. นายชาญวิทย์  วิภูศริิ
๒๐. นายพงศ์กวิน  จึงรุ่งเรืองกิจ
๒๑. นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ
๒๒. นายคริส  โปตระนันทน์
๒๓. นายสุเมธ  องกิตติกุล
๒๔. นายวริัช  พันธุมะผล
๒๕. นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์
๒๖. รองศาสตราจารย์ภูมินทร์  บุตรอินทร์
๒๗. นายเกียรติ  สทิธีอมร
๒๘. นายพนิต  วิกติเศรษฐ์
๒๙. นายสามารถ  ราชพลสิทธิ์
๓๐. พลตำารวจตรี สุรินทร์   ปาลาเร่
๓๑. นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช
๓๒. นายชาดา  ไทยเศรษฐ์
๓๓. นายศุภชัย  ใจสมุทร
๓๔. นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน
๓๕. นายระวี  มาศฉมาดล
๓๖. นายสุรทิน  พิจารณ์
๓๗. นายปรเมศวร์  กุมารบุญ
๓๘. นายวริัตน์ วรศสิริน
๓๙. นางลินดา  เชิดชัย

  กำาหนดระยะเวลาพิจารณา ๔๕ วัน

             จากนั้น ประธานฯ ได้หารือต่อที่ประชุมให้นำาญัตตดิ่วนที่เป็นเรื่องในทำานองเดียวกัน
มาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ ดังน้ี
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๔. ญัตติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา 
ตรวจสอบการดำาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา)
และการกำาหนดพื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดย นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ เป็นผู้เสนอ 
 (คา้งมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำาปี
ครั้งที่หน่ึง) วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได ้ม ีมต ิเม ื่อว ันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ อนุมตั ิโครงการรถไฟ
ความเรว็สูงเชื่อม ๓ สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) และการกำาหนดพื้นทีร่ะเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกระยะทาง ๒๒๖ กิโลเมตร มูลคา่โครงการกวา่ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงจะมีการลงนามในสัญญา
โครงการระหว่างการรถไฟกับกลุ่มกิจการรว่มคา้บริษัทเจริญโภคภณัฑ์ โฮลดิ้ง จำากัด และพันธมิตร (CPH) 
ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนสูง มีผลกระทบต่อหน่วยงานราชการและประชาชนจำานวนมากสรา้ง
ความกังวลหลายๆ ประเด็น เช่น ได้มีการศึกษาความเหมาะสมทางเทคนิคหรือไม่ ผลประโยชน์ของรัฐที่ลงทุน
ภาครัฐและประชาชนได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินงบประมาณของประเทศหรือไม่ การรถไฟจะไดร้ ับ
ความเสียหายอย่างไรในดา้นการซ่อมบำารุงเนื่องจากทีด่ ินบริเวณนั้นเป็นที่ของโรงงานมักกะสัน รัฐบาล
ได ้ท ำาการศกึษาผลกระทบดา้นส ิ่งแวดล ้อม (EIA)  ท ีจ่ะ เก ิดข ึ้นก ับประชาชนในพ ื้นท ี่แล ้วหร ือ ไม ่
เพราะประชาชนมีความกังวลต่อโครงการเชิงพาณิชย์ที่อยูใ่นโครงการมีจำานวนพื้นที่ถึง ๘๕๐ ไร่ ทีก่ารรถไฟ
แห่งประเทศไทยต้องส่งมอบให้แก่เอกชน จึงอยากขอให้รัฐบาลชะลอการลงนามในสัญญาโครงการดังกลา่ว
ไว้ก่อน จนกวา่จะได้มีการศกึษาเรื่องน้ีอย่างรอบด้านก่อน เพื่อประโยชน์ของรัฐบาลและของประชาชน
 ๕. ญัตติดว่น เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศกึษา
การดำาเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย นายสรุสิทธิ์  นธิิวุฒิวรรกัษ์ สมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ
 (คา้งมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญ
ประจำาปีครั้งที่หน่ึง) วันพธุที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
 การดำาเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายหลัก
ในการส่งเสริมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันพาณิชย์และอตุสาหกรรมทางเทคโนโลยีชั้นสูง ทันสมัย
นวตักรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ และทำาให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว
โดยกำาหนดพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมสำาคัญของประเทศ โดยมีการพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐานมีสนามบิน รวมถึงมีท่าเรือที่มีตู้สินค้าผา่นมากที่สุดเป็นอันดับต้นของโลก EEC จะมีส่วน
ในการพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวให้พร้อมในการอยู่อาศัย พกัผ่อน และประกอบธรุกิจ มีสิ่งอำานวย
ความสะดวก มีความทันสมัย และพัฒนาคุณภาพชีวติให้คนในพื้นที่เดิมและผู้ที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ ภายใต้
การลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน โครงการดังกลา่วได้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน
แบบไร้รอยต่อ เป็นโครงการที่ใช้โครงสรา้งและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แอร์พอตลิงก์ที่เปิดให้บริการอยูใ่นปัจจุบัน โดยจะก่อสรา้งทางรถไฟขนาด ๑.๔๓๕ เมตร สว่นต่อขยาย ๒ ช่วง
จากสถานีพญาไทไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบินอู่ตะเภา พรอ้มเชื่อม
เข้าออกสนามบินโดยใชเ้ขตทางเดิมของการรถไฟฟ้าฯ เป็นส่วนใหญ่รวมระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร โครงสร้าง
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการน้ีอนุญาตให้เอกชนเข้าร่วมทุนในการพัฒนา
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ทา่อากาศยานนานาชาติอ ู่ตะเภา โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเม ือง
การบินภาคตะวันออกทีต่ั้งโครงการอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาตอิู่ตะเภา โครงการทา่เรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓
เพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต โดยจะดำาเนินการก่อสรา้งท่าเทียบเรือสำาหรับจอดเรือนำ้าลึกและสิ่งอำานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้ง
การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟทีท่่าเรือแหลมฉบัง โครงการท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที่
๓ โดยตั้งอยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และโครงการศูนย์ซ่อมบำารุงท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซ่ึงจะไดร้ับ
การพัฒนาให้เป็นหนึ่งในศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานที่ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีขั้นสูงของอากาศยานรุ่นใหม่
ทกุรุ่น แตโ่ครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ดังกล่าว เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ประชาชนสนใจ
และเป็นศูนย์กลางธุรกจิสำาคัญแห่งเอเชียโดยรวม ซึ่งกรณดีังกล่าวเป็นเรื่องสำาคัญและมีความจำาเป็นที่จะต้อง
ศกึษา ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งผลกระทบที่อาจมตี่อประชาชนในด้านตา่ง ๆ อีกด้วย

หลังจากที่ผ ู้เสนอญัตติได ้อภิปรายญัตตทิ ี่เสนอแล้ว ประธานฯ ได้เล ื่อนอภิปราย
ไปในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐  นาฬกิา
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